



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๕๓๘๐

ที่ ๐๐๐๘.๔๒๑/ว ๔๔

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง กำชับการปฏิบัติและกำหนดมาตรการในการควบคุม และการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนของ
ทางราชการ

ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ด้วย ปรากฏว่ามีอาวุธปืนของทางราชการ ชำรุดและสูญหาย เกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือโดยเจตนาของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธปืนของ ตร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำชับการปฏิบัติและกำหนด มาตรการในการควบคุม และการตรวจสอบการใช้อาวุธปืนของทางราชการ ดังนี้

๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธปืนของทางราชการตลอดจนผู้บังคับบัญชา ต้องให้ความสำคัญในการปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธปืนของ ตร. ทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการจัดหา การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายและการใช้งาน จะต้องยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๒. ในกรณีหน่วยต่างๆ ในสังกัด ตร. ที่ได้รับอนุมัติจาก ตร. ให้ดำเนินการจัดหาอาวุธปืน มาใช้ในราชการได้เอง โดยอาศัยอำนาจของแต่ละ บช. นั้น เมื่อได้รับอาวุธปืนเพื่อใช้ในราชการให้รายงาน ตร. ผ่าน สกบ.(สพ) ในฐานะนายทะเบียนอาวุธปืนของ ตร. พร้อมส่งอาวุธปืนให้ สกบ.(สพ) กำหนดหมายเลขประจำปืน เพื่อจัดทำเครื่องหมายและหมายเลขทะเบียนลงบนตัวปืน และลงบันทึกในทะเบียนคุมฯ พร้อมทั้งลงข้อมูลใน ระบบฐานข้อมูล POLIS ก่อนจะนำไปใช้ในราชการตามปกติทุกครั้ง กรณี ที่เป็นกระสุนปืนที่หน่วยจัดซื้อเองให้ส่ง ตัวอย่างกระสุนปืน ให้ สพ. เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลในการยืนยันว่าเป็นของ ตร. สำหรับหน่วยที่ประสงค์จะ ไม่ทำเครื่องหมายประจำปืนหรือเปลี่ยนรายการให้รายงานขออนุมัติ ตร. โดย ผ่าน สพ. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะ ในภารกิจที่ต้องดำเนินการราชการลับเท่านั้น และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ สพ. หมายเหตุไว้ทะเบียนคุมให้ เรียบร้อย

๓. ให้ทุกหน่วยในสังกัด ตร. ที่มีอาวุธปืนไว้ใช้ประจำการ จัดทำข้อมูลรายละเอียดของอาวุธปืน ทุกชนิดที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วย โดยให้ผู้ควบคุม ดูแล และเก็บรักษาจัดทำบัญชี ตามแบบฟอร์ม ที่ สกบ. กำหนด โดยระบุจำนวน ชื่อ ชนิดขนาด ยี่ห้อ ความยาวลำกล้อง ตลอดจนหมายเลข ประจำโล่/หมายเลขประจำปืน โดยให้เก็บข้อมูลในระดับ สน./สภ./กก., ภ.จว./บก. และ บช./ภ. ตามลำดับ โดยให้รายงาน ตามลำดับชั้น และให้ บช./ภ. เป็นผู้รวบรวมข้อมูล และจัดส่งข้อมูลให้ สกบ. ทราบภายใน ๓๐ วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อเป็นมาตรการการควบคุม และการตรวจสอบอาวุธปืนของ ตร.

๔. หน่วยที่มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในความควบคุม จะต้องจัดทำสถานที่เก็บรักษาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ให้เป็นสัดส่วน มีความมั่นคงปลอดภัย โดยต้องกำหนดตัวผู้รับผิดชอบในการดูแลสถานที่ การเก็บรักษาอาวุธ และกำหนดมาตรการในการ ปิด - เปิด โดยให้หัวหน้าหน่วยหรือผู้แทนมีอำนาจในการสั่งให้

ปิด - เปิด สถานที่เก็บรักษาอาวุธปืนและกระสุนปืนของทางราชการ และให้จัดทำบันทึกการดำเนินการทุกครั้ง โดยในการเก็บรักษาอาวุธปืนและกระสุนปืนของทางราชการให้หน่วยถือปฏิบัติตามประมวลระเบียบการตำรวจ ไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๔ (เดิม) บทที่ ๘ คำแนะนำการการรักษาคคลังและพัสดุ

๕. การจ่ายอาวุธปืนของหลวงทุกชนิดให้แก่ข้าราชการตำรวจไปใช้ในราชการ ให้จ่ายได้เฉพาะ ที่จำเป็นต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการชั่วคราว ห้ามมิให้จ่ายประจำตัวเป็นอันขาด เมื่อหมดหน้าที่และ กลับมาถึงสถานีตำรวจแล้วต้องเรียกส่งคืนเก็บทันที จะเก็บรักษาไว้บ้านพัก หรือติดตัวไว้ไม่ได้ ยกเว้นอาวุธปืนพก ให้จ่ายประจำตัวให้กับข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ให้จ่ายประจำตัว เป็นการประจำได้ โดยจะต้องรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดอาวุธปืนให้เป็นไปตามประมวลระเบียบการ ตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ว่าด้วยการรักษาอาวุธปืน และให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีหน้าที่เรียกตรวจเป็นประจำและต้อง เอาใจใส่ตรวจสอบความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชา หากพบว่าข้าราชการตำรวจผู้ใดมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การพนัน มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือมีจิตใจไม่ปกติเสี่ยงต่อการนำอาวุธปืนไปใช้ในทางเสียหายต้องเรียกคืนทันที

๖. ในการจ่ายอาวุธปืนและกระสุนปืนของทางราชการ ทุกครั้ง หน่วยผู้จ่ายต้องสำเนา หลักฐานการจ่ายอาวุธปืนแต่ละกระบอกให้ผู้เบิก เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงการครอบครองอาวุธปืน ดังกล่าวแก่หน่วยงานอื่นได้โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด

๗. เมื่อปรากฏว่าอาวุธปืนเกิดการสูญหายหรือชำรุดใช้การไม่ได้ ผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดรับผิดชอบ หาสาเหตุเบื้องต้นแห่งการสูญหายหรือ ชำรุดโดยเร็ว แล้วรายงานให้ ตร. (ผ่าน สพ.) ทราบ เพื่อหมายเหตุ ในทะเบียนคุมไว้เป็นหลักฐาน โดยให้ถือปฏิบัติตามประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๔ (เดิม) บทที่ ๔ วิธีปฏิบัติเมื่อสิ่งของหลวงชำรุดเสียหายและการจำหน่ายพัสดุ โดยเคร่งครัด และการจำหน่ายอาวุธ ปืน กระสุนปืน ของทางราชการที่ชำรุดเสียหายหรือสูญหาย ในการจำหน่ายแต่ละครั้งให้ฝ่ายกฎหมายของแต่ละ บก./ภ.จว. หรือ บช./ภ. ตรวจสอบสำนวนการสอบสวน เพื่อให้เกิดความรัดกุม และ เป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมมีความเห็นเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติจำหน่าย และดำเนินการจำหน่ายตามระเบียบฯ ต่อไป

๘. ให้ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กวดขัน กำกับ การเบิกจ่าย การนำไปใช้ การดูแลรักษา และอาวุธ ปืนของทางราชการข้าราชการตำรวจในปกครองบังคับบัญชา อย่างจริงจัง ใกล้เคียง และสม่ำเสมอ และเมื่อ พบว่าข้าราชการตำรวจในปกครอง มีการกระทำผิดระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืน ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง กรมตำรวจ ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค. ๒๕๓๗ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กวดขัน กำกับสอดส่องดูแล จะต้องร่วม รับผิดชอบในการกระทำผิดของผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

๙. ให้ สกบ. ตรวจสอบสถานภาพทะเบียนคุม ฯ และอาวุธปืนของ ตร. ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของแต่ละหน่วย ว่าอาวุธปืนแต่ละกระบอก หมายเลขประจำปืน/หมายเลขประจำโล่ปืน และเครื่องหมาย ประจำโล่ ตร. ถูกต้องตามทะเบียนคุมฯ หรือไม่ และอาวุธปืนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ โดยมีกำหนด ในการการตรวจสอบของแต่ละ บช./ภ. อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๑๐. ให้ จต. กำหนดแผนการตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธปืน ให้อยู่ในแผนการตรวจ ประจำปี เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความสูญหาย หรือเสียหายแก่ทางราชการ ทั้งนี้ ตร. จะให้ วน. พิจารณา กำหนดเพิ่มระดับโทษ ในความผิดที่เกี่ยวกับ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดของทางราชการ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป



พล.ต.อ.

(สุพร พันธุ์เสือ)

รอง ผบ.ตร.(ปร ๑) พรท.ผบ.ตร.